

รายงานผลการขับเคลื่อนตามมาตรฐานทางจริยธรรมของเทศบาลตำบลทะเลเม่นชัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

การประชุมประจำเดือน เมื่อวันที่ ๓๑ เดือน มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๖



เมื่อวันที่ ๓๑ เดือนมีนาคม พ.ศ.๒๕๖๖ เทศบาลตำบลทะเลเม่นชัย ได้ดำเนินการประชุมประจำเดือน ประจำเดือนมีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๖ ในปีงบประมาณ ๒๕๖๖ โดยมีบุคลากรในสังกัดเทศบาลตำบลทะเลเม่นชัย ประกอบด้วยคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการและเจ้าหน้าที่ทุกคน จำนวน ๕๔ คน เข้าร่วมประชุม โดยมี นายทวีเกียรติ ปรีชาพานิชพัฒนา ตำแหน่งนายกเทศมนตรีตำบลทะเลเม่นชัย เป็นประธานเปิดงาน ซึ่งการประชุมในครั้งนี้มีการส่งเสริมให้บุคลากรในหน่วยงานได้ทราบถึงรายละเอียดเนื้อหาของประกาศคณะกรรมการ มาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น เรื่อง ประมวลจริยธรรมพนักงานส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๖ ประมวลจริยธรรมผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๖ และประมวลจริยธรรมสมาชิกสภาท้องถิ่น และเพื่อให้บุคลากรทุกคนในองค์กร นำหลักเกณฑ์ตามประมวลจริยธรรมไปใช้ในการปฏิบัติตนและรักษาคุณงามความดีที่เจ้าหน้าที่ของรัฐต้องยึดถือปฏิบัติโดยเคร่งครัด รวมถึงแนวทางการปฏิบัติตนทางจริยธรรม (Do's & Don'ts) ข้อควรทำ ข้อไม่ควรทำ ตลอดจนเน้นย้ำนโยบาย No Gift Policy จากการปฏิบัติหน้าที่ ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ ดำเนินการอย่างเคร่งครัด

การรณรงค์ร่วมใจด้านการทุจริต คอรัปชั่น ZERO TOLERANCE



วันที่ ๗ เดือน เมษายน พ.ศ.๒๕๖๖ เทศบาลตำบลทะเลเมนชัย นำโดย นายทวีเกียรติ ปรีชาพานิชพัฒนา นายกเทศมนตรีตำบลทะเลเมนชัย ร่วมกับคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ พนักงานเทศบาลตำบลทะเลเมนชัย รณรงค์ร่วมใจด้านการทุจริต คอรัปชั่น ZERO TOLERANCE คนไทยไม่ทนต่อการทุจริต ไม่ทน ไม่ทำ ไม่เฉย และเป็นการเสริมสร้างจิตสำนึกและความตระหนักแก่บุคลากรทั้งข้าราชการ การเมืองฝ่ายบริหาร ข้าราชการการเมืองท้องถิ่น และฝ่ายประจำ พนักงานจ้าง ของเทศบาลตำบลทะเลเมนชัย ให้ประพฤติ ปฏิบัติตนในการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความโปร่งใส ไม่ทุจริต คอรัปชั่น และเพื่อเป็นการส่งเสริมในการประพฤติ ปฏิบัติตน ของผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงานจ้างของเทศบาลตำบลทะเลเมนชัยให้เป็นไปตามประกาศประมวลจริยธรรมของผู้บริหาร ประกาศประมวลจริยธรรมของสมาชิกสภาท้องถิ่น และประกาศประมวลจริยธรรมของพนักงานส่วนท้องถิ่น รวมถึงแนวทางการปฏิบัติทางจริยธรรม (Do's & Don'ts) ข้อไม่ควรทำ และการดำเนินงานตามประกาศเจตนารมณ์ตามนโยบายไม่รับของขวัญ (No Gift Policy)